

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI TÔ CHỨC THÀNH CÔNG
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 - 2024

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Căn cứ Công văn số 204/CĐN-CSPL&QHLD ngày 12/9/2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCV, NLD) năm học 2023 – 2024; Thực hiện Hướng dẫn số 11/HD – CĐN ngày 09/09/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, trường học; Kế hoạch số 1474/KH – ĐHTB của Trường Đại học Tây Bắc về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2023 – 2024, chiều ngày 20/10/2023, Khoa Khoa học xã hội đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2023 – 2024.

Với mục đích nhằm phát huy tính dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong khoa hội nghị cán bộ, viên chức của khoa Khoa học Xã hội đã đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong năm học 2022 – 2023; Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2022 – 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị về 03 nhiệm vụ chính (giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kết nối cộng đồng) với 12 hoạt động cụ thể. Hội nghị cũng đã đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kế hoạch năm học.

Tại hội nghị, các cán bộ giảng viên, viên chức trong khoa đã thảo luận các biện pháp thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024; kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường và đơn vị thông qua 3 bản tham luận bằng văn bản và các ý kiến tham luận tự do. Bên cạnh đó, hội nghị đã thông qua, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định trong nội bộ đơn vị, thảo luận và đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của Nhà trường. Lắng nghe ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ nhà giáo và người lao động; giải đáp những vấn đề được quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLD, bàn bạc các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CBNGNLD.

Kết thúc hội nghị, Trưởng Khoa và Chủ tịch công đoàn bộ phận đã ký giao ước thi đua trong năm học 2023 – 2024. Hội nghị cũng đã biểu quyết 100% nhất trí các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2023 – 2024, bầu đoàn Đại biểu dự Hội nghị cấp trường gồm 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh về hội nghị:



Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị:

TS. Hoàng Thị Thanh Giang – TS. Đặng Thị Hồng Liên – TS. Phạm Thị Phương Huyền



Đồng chí Điều Thị Vân Anh trình bày tham luận về Vai trò của tổ chức Công đoàn trong quá trình nâng cao hiệu quả công việc của công đoàn viên.



Đồng chí Trần Thị Thanh Hà trình bày tham luận về Vai trò của Liên chi đoàn trong việc nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của sinh viên.



Đồng chí Ngô Thị Phương trình bày tham luận về Một số kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tự đánh giá chương trình đào tạo.



Đồng chí Phạm Thị Phương Huyền trình bày ý kiến tham luận tự do



Đồng chí Phạm Anh Tuấn trình bày ý kiến tham luận tự do



Đồng chí Bùi Mạnh Thắng trình bày ý kiến tham luận tự do



Kí kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch CĐBP và Trưởng khoa khoa Khoa học Xã hội



Tập thể cán bộ giảng viên, viên chức khoa Khoa học Xã hội



Tập thể giảng viên bộ môn Lịch sử



Tập thể giảng viên bộ môn Ngữ văn



Tập thể giảng viên bộ môn Địa lý